

Techstars ประกาศความร่วมมือกับ ABN AMRO

โครงการผลักดันนวัตกรรมใหม่มุ่งสนับสนุนสตาร์ทอัพที่กำลังเปลี่ยนแปลงบริการทางการเงินทั้งในธุรกิจและในการดำเนินชีวิต

Techstars แพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม และ ABN AMRO ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรระยะเวลา 3 ปีเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการผลักดันนวัตกรรมของ Techstars ความร่วมมือครั้งนี้จะให้ความสำคัญกับการพิสูจน์และสนับสนุนสตาร์ทอัพรายใหม่ในด้านการเปลี่ยนแปลงบริการทางการเงินในธุรกิจและในการดำเนินชีวิต

ความร่วมมือนี้จะเชื่อมต่อ ABN AMRO เข้ากับเครือข่ายระดับโลกชั้นยอดของ Techstars และช่วยให้บริษัทเร่งการเปลี่ยนเป็นดิจิทัลและนวัตกรรมในด้านการส่งมอบกลยุทธ์ของบริษัท ด้วยโครงการผลักดันนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยการให้คำแนะนำ บริษัทต่าง ๆ จะสามารถรับสมัครใหม่และการสนับสนุนขั้นแรกเริ่มสุดของบริษัทในอุตสาหกรรมการเงินได้

“บริการและเทคโนโลยีทางการเงินสนับสนุนสิ่งที่เราทำในธุรกิจ ชีวิต และการคบค้าสมาคมอย่างมาก” Keith Camhi รองประธานอาวุโสฝ่ายผลักดันนวัตกรรมของ Techstars กล่าว “ความร่วมมือกับบริษัทนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมอย่าง ABN AMRO ช่วยให้เราได้เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนที่มีอยู่มากมาย และมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโซลูชันที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตและยกระดับวิถีดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง”

สตาร์ทอัพที่ได้รับเลือกจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมโครงการและเครือข่ายผู้ให้คำแนะนำที่กว้างขวางของ Techstars และทำงานร่วมกับทีมนวัตกรรมองค์กร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเครือข่ายลูกค้าของ ABN AMRO

“การทำงานร่วมกับระบบนิเวศสตาร์ทอัพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ ABN AMRO” Edwin van Bommel ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมของ ABN AMRO กล่าว “เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้นำนวัตกรรมในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนสตาร์ทอัพให้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนเอง และช่วยให้เราขึ้นเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม การร่วมมือกับผู้นำด้านการผลักดันนวัตกรรมอย่าง Techstars จะช่วยให้เราค้นหาและเชื่อมต่อกับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในระบบนิเวศทั่วโลกได้”

ไทม์ไลน์:

- วันที่ 14 กันยายน 2563 - เปิดรับสมัคร
- มกราคม 2564 - ดำเนินการเลือก 10 บริษัท
- มีนาคม 2564 - เริ่มโครงการผลักดันนวัตกรรมของ ABN AMRO และ Techstars

- มิถุนายน 2564 - วันสาธิตตัวอย่าง

เกี่ยวกับ Techstars

Techstars คือแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยแนวคิดเริ่มต้นง่าย ๆ 3 ประการ ได้แก่ ผู้ประกอบการสร้างอนาคต ความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรม และแนวคิดที่ยิ่งใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกแห่ง ในวันนี้ พันธกิจของเราคือการทำให้นวัตกรรมสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในทุกที่ เราทำเช่นนี้ด้วยการเชื่อมต่อสตาร์ทอัพ นักลงทุน องค์กร และเมืองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและครอบคลุมกว่าเดิม นับตั้งแต่ปี 2549 Techstars ได้ลงทุนในบริษัทกว่า 2,200 แห่ง และจนถึงวันนี้ บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ www.techstars.com

เกี่ยวกับ ABN AMRO

ABN AMRO ให้บริการลูกค้าในภาคค้าปลีก และภาคธนาคารทั้งสำหรับกลุ่มลูกค้าเอกชนและกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในภูมิภาคยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมครบถ้วนให้กับลูกค้าในเนเธอร์แลนด์ในหลากหลายช่องทาง รวมถึงแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ABN AMRO มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและโปร่งใส นั่นคือ การธนาคารเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสำหรับอนาคต เพราะผลกระทบของธนาคารที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจนั้นยิ่งใหญ่ และเพื่อให้การมีส่วนร่วมของเราเป็นทั้งในเชิงบวกและยั่งยืน ทำให้เราจำเป็นต้องเลือกตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทุกสิ่งที่เราทำจึงเกิดจากเป้าหมายของเรา นั่นคือในตอนี้และอนาคต

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1244449/Techstars_master_logo_color_Logo.jpg